



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอโศก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ทัวไปของพนักงานจ้างตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานจ้างเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างตามทั่วไป

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

๑. นายศิริวัฒน์ คงแป้น
๒. นายสิทธิศักดิ์ ชุมนุม
๓. ว่าที่ร้อยตรีธนาวุธ ไพศาล
๔. นายรัฐติกร นาคทองคง

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทัวไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครตั้งนั้นหากปรากฏว่าภายหลังผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทัวไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร ก.อบต.มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

สำหรับผู้สมัครสอบไว้แล้วแต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทัวไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ในวันเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตำบลอโศก จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพิ่มเติมต่อไปถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร